

maiหารือบลจ.ตั้งกองทุนลุ่มหุ้น เริ่มต้น200ล้านตลอดครึ่งปีหลัง

ผู้จัดการตลาด mai เผยอยู่ระหว่างหารือ บลจ.ตั้งกองทุนเพื่อลงทุนในหุ้นที่อยู่ใน mai คาดครึ่งปีหลังคลอดได้ แยมขนาดกองเริ่มต้น 200 ล้านบาท หวังเพิ่มสัดส่วนนักลงทุนสถาบัน พร้อมเล็งเดินสายโรดโชว์ขยายนักลงทุนต่างชาติ

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตอนนี้อยู่ระหว่างหารือกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 2 แห่ง เพื่อหารือและศึกษาแผนการตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งคาดว่าช่วงครึ่งปีหลังจะสามารถจัดตั้งกองทุนได้ โดยขนาดกองทุนเริ่มต้นประมาณ 200 ล้านบาทต่อกองทุน และกองทุนดังกล่าวจะเลือกลงทุนในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ประมาณ 30-40 จากบริษัทที่จดทะเบียนทั้งหมด 113 บริษัท

ทั้งนี้ เชื่อว่าหากจัดตั้งกองทุนสำเร็จ จะช่วยเพิ่มสัดส่วนของนักลงทุนสถาบันให้เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้น MAI Mid/Small Cap Fund จำนวน 6 กองทุน แต่หากเข้าไปดูในรายละเอียดจะพบว่ามีการเข้าไปลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพียง 2 บริษัทเท่านั้น

ขณะที่ทางตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนนักลงทุนต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มากขึ้น ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาว่า จะมีการจัดโรดโชว์

เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ หลังจากที่ผ่านมาทางบริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการเชิญนักลงทุนสถาบันต่างประเทศเข้ามารับฟังข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK, บริษัท เจ.เอส.พี.หรือเพอร์ดี จำกัด (มหาชน) หรือ JSP, บริษัท เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL และบริษัท ทีพีซี เทาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH

โดยมีนักลงทุนสถาบันต่างประเทศเข้าฟังข้อมูล 40 คน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก โดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หวังที่จะเพิ่มนักลงทุนต่างประเทศที่มีการลงทุนลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลให้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันนักลงทุนสถาบันในประเทศ และต่างประเทศมีการซื้อขายในหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ 4% ของการซื้อขายทั้งหมด แม้เชื่อว่าในช่วงใกล้นี้ตัวเลขดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่เชื่อว่าสถาบันจะเข้ามาถือหุ้นมากขึ้นแน่นอน ตามแผนงานที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ผลักดัน

นายประพันธ์ กล่าวไว้ว่า ทางตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ยังมั่นใจว่าในปีนี้จะจะมีบริษัทใหม่เข้ามาจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 20 บริษัท โดยเข้ามาแล้ว 2 จังหวัด และในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVT จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ โดยจะเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน



ประพันธ์ เจริญประวัติ

200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) ละ 0.25 บาท และในช่วงครึ่งปี หลังคาดว่า จะมีบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อีกกว่า 10 บริษัท

นอกจากนี้ ทางตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จะมีการเน้นในเรื่องคุณภาพของบริษัทที่จะเข้ามาจดทะเบียนมากขึ้น หลังจาก มีผู้มองว่าหุ้นขนาดเล็กมีความร้อนแรงสูง โดยจะมีการเข้าไปพบและเยี่ยมชมบริษัทที่มีการยื่นไฟล์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งจะไปพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทใหม่แต่ละแห่ง ถึงเหตุผลในการอยากเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และจะดูธุรกิจด้วยว่าเหมาะสมที่จะเข้าจดทะเบียนหรือไม่ ซึ่งหากพบว่าเข้ามาจดทะเบียนแล้วไม่เกิดประโยชน์จะแนะนำบริษัทว่าอย่าเข้ามาจดทะเบียน โดยส่วนตัวพยายามที่จะเข้าไปพบทุกๆ บริษัทเพื่อช่วย ก.ล.ต.พิจารณา